

ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2556

### เอกชน 8 รายร่วมประมูลข้าวรัฐ 1.31 แสนตันผ่าน AFET, เสนอส่วนต่างลดลง

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานโครงการประมูลสินค้าเกษตรในสต็อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ว่า วันนี้มีเอกชนมาเสนอซื้อ 8 ราย กำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.57 สำหรับข้าวขาว 5% มีผู้เสนอซื้อรวม 7 บริษัท เสนอราคาส่วนต่างลดลงตั้งแต่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.80-3.60 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% มีเสนอราคา 1 ราย คือ บริษัท เจียแม็ง จำกัด เสนอส่วนต่างลดลงตั้งแต่ กก.ละ 7-9 บาท

"หลังจากนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ก่อนเสนอ ร.พาณิชย์ อนุมัติระบายนต่อไป ซึ่งการประมูลผ่าน AFET เริ่มเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชน ครั้งนี้มีเอกชนรายใหม่เข้ามาร่วมเสนอราคามากขึ้น และจะทยอยเปิดประมูลในทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ข้าวในสต็อกรัฐบาล มีอยู่ไม่ถึง 10 ล้านตัน และจะเร่งระบายนเพื่อเตรียมรองรับปริมาณข้าวใหม่ต่อไป"

กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ปริมาณรวม 131,000 ตัน ใน 5 จังหวัด 12 คลัง แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 114,400 ตัน ในจังหวัดนครสวรรค์ สระบุรี สุพรรณบุรี ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 17,400 ตัน ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์

สำหรับกรณีที่เกษตรกร ยังไม่ได้เงินในโครงการรับจำนำข้าว นั้น นายบรรยง ระบุว่า ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) กำลังทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว ซึ่งอาจจะติดขัดปัญหาจากขั้นตอนอยู่บ้าง ทำให้จ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนด แต่ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้บริหารจัดการเอง อย่างไรก็ตาม ไบประทวนถือเป็นสิทธิของบุคคลที่ระบุชื่อตามหน้าเอกสาร ไม่สามารถโอนถ่ายให้บุคคลอื่นได้ ซึ่งล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลคืนให้ ธ.ก.ส. แล้วรวม 180,000 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### คาดปีนี้ส่งออกข้าวได้ถึง 7 ล้านตัน

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนจากนี้ ตั้งแต่ธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 จะขยายตัวดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะความต้องการข้าวไทยมีสูงขึ้น หลังจากราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งหลักทั้งอินเดียและเวียดนาม มีช่องว่างที่ลดลง โดยปริมาณรวมทั้งปี 2556 อาจส่งออกได้ถึง 7 ล้านตัน สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 6.5 ล้านตัน

น.ส.กอบสุข กล่าวว่า การขยายตัวที่เพิ่มขึ้น มาจากการส่งออกข้าวหนึ่งได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศไนจีเรีย ที่มีการปรับราคาอ้างอิงกลางลง จึงมีผลต่อราคาข้าวไทยที่ส่งไปปรับลดลงโดยปริยาย ในขณะที่ข้าวหนึ่งยังส่งออกได้ในปริมาณไม่สูงนั้น เนื่องจากมีปริมาณข้าวเปลือกที่จะแปรสภาพเป็นข้าวหนึ่งไม่เพียงพอ ส่วนข้าวหอมมะลิตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปลายปี ถือเป็นช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ด้านข้าวขาว ประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติมีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ทำหนังสือเชิญรัฐบาลประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วมประมูลขายข้าวขาวที่ประเมินว่าจะมีความต้องการข้าวถึง 5 แสนตัน และช่องว่างราคาข้าวขาวไทยห่างจากเวียดนามประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่ผ่านมาจะมีช่องว่างราคาเกิน 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปี 57 ยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ชัดเจน สมาคมฯ จึงประเมินการส่งออกในปีหน้าไว้ใกล้เคียงกับปีนี้ที่ 7 ล้านตัน ส่วนการจะเป็นผู้นำตลาดการส่งออกข้าวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์หวังไว้นั้น ยัง

ไม่มีปัจจัยหนุน เพราะเชื่อว่าทั้งอินเดียและเวียดนามก็จะมีผลผลักดันการส่งออกข้าวเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้เรื่องราคาราคาที่ต่ำกว่าเป็นการดึงตลาด

"ปัจจัยที่มีผลที่จะทำให้ตัวเลขส่งออกข้าวในปีหน้าสูงขึ้น เพราะการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การรับจำนำ ที่มี การลดวงเงินให้สิทธิชาวนา จาก 5 แสนบาทต่อครัวเรือน เหลือ 3.5 แสนบาทต่อครัวเรือน ทำให้เอกชนมีข้าวเพิ่มขึ้น และหากรัฐบาลยังคงดูแลอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดราคาส่งออกแล้ว ราคาข้าวไทยไม่ห่างจากอินเดียเกิน 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และไม่เกิน 30 เหรียญสหรัฐต่อตันกับราคาข้าวของเวียดนาม ก็จะทำให้ไทยยังสามารถเป็นผู้ส่งออกที่ไม่ ลดลงจากปีนี้" น.ส.กอบสุข กล่าว

น.ส.กอบสุข กล่าวว่า การเมืองไทยยังไม่มีผลกระทบต่อส่งออก แต่ยอมรับว่าต่างชาติได้สอบถามถึง สถานการณ์ เพราะต้องติดตามในเรื่องการชุมนุม หากมีการขยายวงกว้างอาจจะกระทบต่อระบบคมนาคมและระบบขนส่ง

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### ขงนิวัฒน์ธำรงเคาะขายข้าว 6 แสนตัน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเปิดช่องประ มูลซื้อข้าวสารใน สต็อกรัฐบาล จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปี ปี 2555 และนาปี ปี 2555/56 (รอบ 1) รวม 452,537 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค รวม 300,275 ตัน เพื่อจำหน่าย ในประเทศ และ/หรือส่งออก และข้าวขาว 5% รวม 152,262 ตัน เพื่อส่งออกต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.

ซึ่งเร็ว ๆ นี้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาการระบายข้าว ที่มีตนเป็นประธาน จะเสนอให้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญ ทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ พิจารณาการอนุมัติระบายข้าวล็อตดังกล่าวให้ผู้เสนอซื้อ 4 ราย ได้แก่ บริษัท รอยัลริชชีไรซ์ จำกัด, บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด, บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด, บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด รวมปริมาณ 200,000 ตัน เพราะทั้ง 4 รายเสนอราคาซื้อไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด

นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้อนุมัติขายข้าวเปลือกหอมมะลิ จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2556/57 ให้กับผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการจับคู่ขายข้าวเปลือกหอมมะลิระหว่างผู้ส่งออกและโรงสี ปริมาณ 300,000-400,000 ตัน มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาทด้วย ซึ่งการทำโครงการจับคู่ระหว่างผู้ส่งออกและโรงสี จะทำให้รัฐบาลไม่ต้องเสีย งบประมาณในการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ไม่เสียงบประมาณในการจัดเก็บ และรักษาคุณภาพข้าว รวมถึงไม่เสียพื้นที่ในการจัดเก็บสต็อกด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

### พาณิชย์เปิดระบายข้าวผ่านเอฟเอทีรอบ 2 อีก 1.3 แสนตัน

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการระบายข้าวในสต็อก ของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 2/2556

การประมูลส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของราคาข้าวล่วงหน้า เป็นการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้มีภาระบูรณาการข้าวไว้ในราคาประมูล แต่จะอิงราคาข้าวล่วงหน้า AFET เป็นหลัก โดยจะเป็นการยื่นประมูล เฉพาะส่วนต่างของราคา ระหว่างราคาข้าวในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และราคาข้าวล่วงหน้าใน AFET เท่านั้น ผู้ที่ชนะการประมูลจะมีสิทธิในกองข้าวที่ตนเองประมูลได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาสัญญาซื้อข้าว ล่วงหน้าใน AFET มาแลกเปลี่ยนกับข้าวกองดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดรับมอบข้าวตามที่ระบุไว้ในสัญญาประมูล

การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในโครงการรับจำนำผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเอที) รอบ ที่ 2 เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 114,425 ตัน จากคลังจังหวัดนครสวรรค์ สระบุรีและสุพรรณบุรี และข้าวหอมมะลิ 100%ชั้น2 17,424 ตัน จากคลังจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวมกว่า 131,849 ตัน โดยนัดส่งมอบ และรับมอบ

ระหว่างเดือนม.ค.- มี.ค. 2556 เชื่อว่าจะมีเอกชนมาเข้าร่วมประมูลมากกว่า 10 ราย เพราะข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการมาร่วมประมูลผ่านตลาดเอเฟท ไม่ควรรอที่จะให้ราคาข้าวปรับลง

"กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการค้าข้าวสาร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าวถุง ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูปที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าว เข้าร่วมประมูลในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาในเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน "

ขั้นตอนในการประมูลจะเริ่มจากการที่ อคส. ทำการกำหนดคลังสินค้าที่จะนำมาประมูล จากนั้นจะทำการแยกประมูลข้าวในแต่ละกองของคลังสินค้านั้น โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้เข้าร่วมประมูลทำการสำรวจคุณภาพของข้าวแต่ละกองก่อนที่จะทำการยื่นซองประมูล เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลในแต่ละกองแล้ว จะจัดทำสัญญาระหว่าง อคส. กับผู้ชนะการประมูลแต่ละราย

หลังจากนั้นผู้ชนะการประมูลทุกรายและ อคส. ต่างเข้ามาซื้อและขายสัญญาล่วงหน้าใน AFET โดยสามารถพิจารณาราคาข้าวล่วงหน้าที่มีการเสนอขายใน AFET ว่าราคาใดมีความเหมาะสมผู้ชนะการประมูลก็สามารถทำการซื้อสัญญาข้าวล่วงหน้าได้ตามราคานั้นๆ เมื่อผู้ชนะการประมูลสามารถซื้อสัญญาข้าวล่วงหน้าใน AFET ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบตามปริมาณข้าวที่ได้ประมูลไว้ก็นำสัญญาล่วงหน้าดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเพื่อรับมอบข้าวจากคลังสินค้าของ อคส. ต่อไป

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## ไทยเซ็นสัญญา "จีทูจี" ฉบับ 3 ข้าว 1.2 ล้านตัน มั่นใจเส้นพาณิชย์รับขาดทุนบาน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ว่า กระทรวงพาณิชย์โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับบริษัท Beijing Great Northern Wilderness Rice Industry สังกัดบริษัท เปี้ยต้าฮวง กรุ๊ป ของกรมการเกษตร มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย การลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวขาว 5% และปลายข้าว รวม 1.2 ล้านตัน และมันสำปะหลังเส้น 90,000 ตัน โดยราคาที่ซื้อขายอิงตามราคาในตลาดโลก และมีกำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยล็อตแรกจะส่งมอบได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้

สำหรับการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวให้จีนครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางไปเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนเมื่อต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา และถือเป็นสัญญาซื้อขายข้าวระหว่าง 2 ประเทศสัญญาที่ 3 ของปีนี้

โดยสัญญาแรกเป็นสัญญาซื้อขายข้าวไทย 1 ล้านตัน ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ COFCO รัฐวิสาหกิจของจีนที่ค้าขายสินค้าเกษตร ส่วนสัญญาที่ 2 เป็นสัญญาซื้อข้าวไทยแบบจีทูจี 1 ล้านตัน เริ่มส่งมอบปี 2557 ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีจีน

"การซื้อขายข้าวครั้งนี้ เป็นการซื้อหน้าคลังสินค้า (เอ็กซ์-แวร์เฮาส์) และซื้อตามราคาตลาดโลก โดยผู้ซื้อได้เลือกผู้ส่งออกไทย 1 ราย เป็นผู้ปรับปรุงข้าวและส่งออกไปยังจีน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผลขาดทุนเมื่อเทียบกับราคารับจำหน่าย แต่รัฐบาลไม่ใช่พ่อค้าที่ซื้อมาขายไปเพื่อเอากำไร รัฐบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งยืนยันว่าทุกรัฐบาลและทุกปีมีเงินเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวอยู่แล้วประมาณ 80,000 ล้านบาท แต่รัฐบาลนี้อาจใช้มากหน่อย" นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเร็วๆ นี้ ไทยน่าจะทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีให้กับอีกหลายประเทศ เพราะขณะนี้บางประเทศที่เจรจาใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว และมีบางประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขายข้าวให้จีนครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลมีผลขาดทุนจำนวนมาก เพราะขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 430-440 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ต้นทุนการรับจำนำข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท เมื่อคิดเป็นราคาส่งออกจะอยู่ที่ราวตันละ 800 เหรียญสหรัฐ จึงน่าจะทำให้รัฐบาลขาดทุนตันละ 360-370 เหรียญสหรัฐ

สำหรับการที่จีนนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เป็นเพราะผลผลิตข้าวของจีนเสียหายจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคจีนสนใจความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น จึงเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งจีนนำเข้าเพื่อส่งออกไปช่วยเหลือประเทศที่ 3 มากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไปจีนได้มากขึ้น

ที่มา ไทยโพสต์

## ปัดรัฐถังแตก ธกส.มีเงินพอจ่ายรับจำนำข้าว

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ว่า ธ.ก.ส.ยืนยันว่ามีเงินในการดำเนินการเรื่องนี้เพียงพอ โดยที่ประชุม คณะกรรมการของ ธ.ก.ส.เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้สั่งจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรแล้ว และ ธ.ก.ส.ให้จ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันได้จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว 3,520 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเกษตรกรรวม 20,000 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังยืนยันว่ารัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการในโครงการรับจำนำข้าวให้อยู่ในกรอบ 500,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันโครงการรับจำนำข้าวได้ใช้เม็ดเงินไปแล้ว 680,000 ล้านบาท แต่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินคืน ธ.ก.ส. 180,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ ธ.ก.ส.มีเงินหมุนเวียน รวมประมาณ 500,000 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้และเพียงพอต่อโครงการรับจำนำข้าวถึงสิ้นปี 2556

ขณะเดียวกัน ในปี 2557 ธ.ก.ส. ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 82,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ในปีการผลิต 56/57 ได้อีก 55,000 ล้านบาท ซึ่งหากรวมของกระทรวงพาณิชย์อีก 24,000 ล้านบาท จะทำให้ ธ.ก.ส. มีเงินหมุนเวียน รวม 79,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอ และในปีหน้า สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวม 75,000 ล้านบาท รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเพิ่มเติมให้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ชดเชยข้าวถูกราคาถูกที่ กรม. อนุมัติแล้ว 7,100 ล้านบาท และเงินจากการขายข้าวจีทูจีอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## จำนำข้าวช้อตเงิน ธ.ก.ส.เลื่อนจ่ายชาวนา

นายลักษณะณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เกษตรกรที่นำข้าว เปลือกเข้าร่วมโครงการรับจำนำปี 56/57 ที่เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 2 ล้านตัน วงเงิน 30,000 ล้านบาท ต้องรอดไปอีก 1-2 เดือนถึงจะได้รับเงินจาก ธ.ก.ส. เนื่องจาก สภาพคล่องของธนาคารที่กำหนดวงเงินให้หมุนเวียนในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันทะลุ 500,000 ล้านบาทมาอยู่ที่ 680,000 ล้านบาท และกำลังจะทยอยลดลงในช่วงนี้แต่ก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่ได้รับชดเชยในบปีงบประมาณ 57 จากรัฐบาล 82,771 ล้านบาท และเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะระยะเวลาที่เหลืออีก 3 เดือนก่อนสิ้นปี 56 (ต.ค.-ธ.ค.) จะส่งมอบเงินให้อีก 30,000 ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอ

"ยอดเงินที่ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรที่รับจำนำข้าวไว้ 2 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 30,000 ล้านบาทจนถึงสิ้นปี 56 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ ธ.ก.ส.สามารถใช้จ่ายเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 500,000 ล้านบาท แต่ในขณะนี้ ทะลุไปอยู่ที่ 680,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับชาวนาเพื่อขอชะลอการจ่ายเงินไปอีก 1 เดือนหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนครึ่ง หรือไม่เกินสิ้นปีนี้ จะได้รับเงินอย่างแน่นอน"

นายลักษณะ กกล่าวว่า จำนวนเงินที่ ธ.ก.ส. ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล 82,711 ล้านบาทในปี 57 เกิดจากรัฐบาลชดเชยที่ผ่านไปได้ไปช่วยเหลือเกษตรกรในสินค้าเกษตรหลาย ๆ ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว 73,000 ล้านบาท ซึ่งมีภาระผูกพันค่าดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท ยังมีเงินเหลือที่สามารถใช้ได้ 50,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการของ ธ.ก.ส. มีนโยบายว่าให้นำเงินดังกล่าวสามารถนำไปชดเชยที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวปี 54/55 ได้ 25,329 ล้านบาท ขณะเดียวกันกระทรวงการพาณิชย์สามารถระบายข้าวและจ่ายคืนมาแล้ว 150,000 ล้านบาท จากที่สัญญาว่า จะส่งมอบเงิน 180,000 ล้านบาท ยังขาดอยู่อีก 30,000 ล้านบาท และเมื่อหักกับงบประมาณที่รัฐบาลชดเชย 25,329 ล้านบาท วงเงินที่ใช้จ่ายในโครงการเกินกว่า 500,000 ล้านบาท ก็มีไม่ถึง 10,000 ล้านบาท

"แต่ในฤดูกาลผลิต 56/57 ขณะนี้ได้รับจำนำข้าวเปลือกมาแล้ว 30,000 ล้านบาท บวกกับเงินที่ขาดอยู่อีก 10,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 40,000-45,000 ล้านบาท วงเงินที่ทะลุเกิน 500,000 ล้านบาท อีกครั้งในสิ้นปีนี้ ขณะที่ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ส่งเงินให้ ธ.ก.ส. แค่ 5,000 ล้านบาท ทำให้ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้ จะต้องส่งเงินเพิ่มอีก 24,000 ล้านถึงจะครบตามที่สัญญาไว้ ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะทำได้หรือไม่" นายลักษณะ กกล่าว

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. ได้หารือร่วมกันว่า วงเงินประมาณ 45,000 ล้านบาท จะตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตอนนี้ได้ระดับหนึ่ง ถึงเดือน ธ.ค. คาดว่า ยอดรับจำนำก็จะเพิ่มขึ้นอีก จึงขอให้นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รมช. คลังหารือกับ รมว. คลังว่า กระทรวงการคลังควรจะใช้หนี้คืน ธ.ก.ส. ในส่วนที่ยังติดค้างอยู่อีก 64,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีช่วงว่างที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรและยังไม่เกินวงเงิน 500,000 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## กมธ.ฯ เล็งชงป.ช. พันทุจริตข้าวถูง

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา และ พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ เรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าว ปี 2554/55 ใน กมธ.เกษตรฯ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวภายหลังการติดตามมานานกว่า 1 ปี

นายวิชาญกล่าวว่า ปัญหา ระบายข้าวในปี 2554/55 พบว่ามีการระบายข้าวออกไปในทางทุจริต ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะการระบายข้าวส่งไปต่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ กมธ. เน้นการตรวจสอบในประ เทศก็พบว่าข้าวถูงมีปัญหาออกไปในทางทุจริต

เช่นเดียวกับ พล.ต.ท.ยุทธนา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของอนุ กมธ.กว่า 20 จังหวัด ในโครงการข้าวถูงตรวจการคลังสินค้า (อคส.) ไม่มีจำหน่ายในร้านทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวสารถูงมีจำหน่ายเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบจากปริมาณข้าวสารที่เบิกไปปรับปรุงทั้งหมด

"เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ยังมีบริษัทเอกชนประมาณ 3 ราย เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นเชื่อว่าเรื่องนี้มีเชื่อมโยงระหว่างบุคคลภายนอกและรัฐบาล ดังนั้น กมธ.เกษตรฯ จะนำข้อมูลส่งต่อไปกับ ป.ป.ช. ไปพิจารณาเพื่อนำคนผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษต่อไป โดยจะยื่นเรื่องภายใน 1-2 วันนี้" ประธานคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการระบายข้าวระบุ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## วิชาฯ เผยปมจำนำข้าวคืบหน้า หลังผู้รู้ให้ข้อมูลเทียบ คาคลสินพ.ย.สรุปผล

นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าว ว่า ขณะนี้ได้เรื่องเยอะแล้ว โดยมีคนที่รู้เรื่อง ปราบปรามที่จะให้

ถ้อยคำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ซึ่งเต็มใจมาให้ถ้อยคำเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กลุ่มผู้ค้า และบริษัทต่างๆ ที่ไม่ค่อยอยากจะมาให้ถ้อยคำ แต่ ป.ป.ช.ก็ให้โอกาสเมื่อพวกเขาไม่รับโอกาสก็ช่วยไม่ได้ สำหรับคนที่อยากมาให้ถ้อยคำกับ ป.ป.ช. นั้น เป็นบุคคลระดับสูง และเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเรื่องนี้อย่างดี เป็นหน่วยงานของเอกชนมากกว่า ทั้งนี้ จะสรุปผลทั้งหมดภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ ก่อนจากการลงพื้นที่ไปตรวจโกดังตรวจโรงสีได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง ซึ่งคิดว่าได้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยจะรายงานให้คณะอนุกรรมการชุดได้รับทราบ

เมื่อถามว่า บริษัทสยามอินดิโก้ได้เรียกเข้ามาชี้แจงบ้างหรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า ยังไม่ได้เข้ามา แต่เข้าใจว่า จะเข้ามาในส่วนบุคคลมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของบริษัท เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวออกมาว่า ป.ป.ช.ชุดใหญ่ เตรียมชี้มูลคดีทุจริตลำไย นายวิชา กล่าวว่า สุดท้ายยังมีคนต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมอยู่ แต่คิดว่าสัปดาห์หน้าจะแถลงเรื่องนี้ได้ แต่เรื่องนี้ ก็ยังไม่แน่ ต้องขอตรวจสอบรายละเอียดอีกสักพักแล้วจะแถลง

*ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า*

## **พณ.เปิดตัวข้าวถุงที่ระลึก 2 ธ.ค.**

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัวโครงการขายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาดเล็ก เพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทย บริเวณประตู 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้ชาวต่างชาติรู้จักและบริโภคข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น คาดว่า จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยในช่วงปีใหม่

สำหรับการเปิดตัวโครงการจะแบ่งเป็น การเปิดซุ้มจำหน่ายข้าวถุงขนาดครึ่งกิโลกรัม (กก.) และ 1 กก. จากผู้ผลิต 6 ราย 6 แบรินด์ เช่น แบรินด์คอส. (องค์การคลังสินค้า), มาบุญครอง, ซีพี และอีก 3 แบรินด์ที่วางขายอยู่แล้วในคิงเพาเวอร์ รวมถึงการเสิร์ฟข้าวหอมมะลิและอาหารไทยในเลาจ์ (ร้านอาหาร) ของการบินไทย และบนเครื่องบินของการบินไทย

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

## **จ.ร้อยเอ็ด เตรียมบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ประจำปี 2556**

จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ประจำปี 2556 โดยมีผู้ประกอบการประสงค์จะร่วมบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิ แล้ว 14 คู่เป็นข้าวกว่า 8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท

นายเรืองยุทธ ศรีมะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมในงานจะมีการเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ด้วยนั้น ขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการที่ประสงค์จะร่วมเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิและลงนามบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายข้าวหอมมะลิในวันดังกล่าวแล้ว จำนวน 14 คู่ค้า เป็นข้าวหอมมะลิกว่า 80,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยด้วยว่า การสัมมนาทางวิชาการและการเจรจาธุรกิจค้าข้าวหอมมะลิในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ปีนี้จะมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผู้นำเกษตรกร กลุ่มผู้ค้าที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับความรู้จากผู้มีความรู้ด้านการข้าวและการตลาดมากกว่าที่ผ่านมา

*ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์*

## ขอข้าวรัฐช่วยปิ่นส์

นายยุคล ลี้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน วันที่ 26 พ.ย.2556 เพื่อบริจาคข้าวช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน และช่วยฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว จำนวน 5,000 ตัน ตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Secretariat: APPTERR Secretariat) เพื่อขอบริจาคข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ซึ่งรวมถึงไทยด้วย โดยข้าวที่นำไปช่วยเหลือนั้นเป็นข้าวขาว 5% ของรัฐบาล

[ที่มา ข่าวสด](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 พ.ย 2556 มีจำนวน 196,687 ตัน มูลค่า 82.156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 48.4% และมูลค่าลดลง 53.6% เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 1-21 พ.ย. 2555 ที่ส่งออกได้จำนวน 381,452 ตัน มูลค่า 177.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 21 พ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.93 ล้านตัน มูลค่า 2.548 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.6% และมูลค่าลดลง 16.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.865 ล้านตัน มูลค่า 3.054 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

[ที่มา Riceonline.com](#)

## กัมพูชา

นายกิม สาวุธ (Kim Savuth) ประธานสมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (Federation of Cambodian Rice Exporters; FCRE) เปิดเผยว่า ข้าวหอมของกัมพูชา (Cambodian Jasmine rice) สามารถรักษาตำแหน่งข้าวดีที่สุดในโลกได้อีกปี จากการจัดประกวดในระหว่างการประชุมประจำปีข้าวโลกครั้งที่ 5 (the 2013 Rice Traders World Rice Conference) ที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยในปีนี้นักกัมพูชาได้ส่งข้าวหอม Phka Malis ซึ่งเป็นหนึ่งในข้าว 6 ชนิดที่สมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาส่งเข้าประกวดในปีนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ข้าวหอมของกัมพูชาครองตำแหน่งข้าวดีที่สุดในโลกร่วมกับข้าวแคลโรส (California Rose) จากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีข้าว 2 ชนิดครองรางวัลชนะเลิศร่วมกัน โดยที่ข้าวหอมของกัมพูชาเคยครองรางวัลชนะเลิศได้ครั้งแรกในการประกวดที่เกาะบาห์ลีเมื่อเดือน ต.ค. 2555 โดยสามารถเอาชนะข้าวหอมพม่าซึ่งเป็นแชมป์ประจำปี 2554

ในปัจจุบัน กัมพูชามีผู้ส่งออกข้าวจำนวน 72 ราย โดยมีการส่งออกข้าวไปยัง 57 ประเทศทั่วโลก เช่น ไปแลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ไทย เนเธอร์แลนด์ และจีน โดยในปีนี้นักกัมพูชาตั้งเป้าจะส่งออกให้ได้ 400,000 ตัน โดยมีเป้าหมายส่งออกให้ถึง 1 ล้านตันในปี 2558

[ที่มา Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า เวียดนามชนะการประมูลขายข้าวจำนวน 500,000 ตัน ให้กับฟิลิปปินส์ด้วยราคาต่ำสุด โดยได้ยื่นข้อเสนอขายข้าวขาว 25% จำนวน 500,000 ตัน ให้แก่ฟิลิปปินส์ในราคาตันละ 462.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยคาดว่าจะส่งมอบข้าวรอบแรกอย่างน้อย 120,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ และคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ก.พ. ศกหน้า

ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ เสนอขายข้าวในราคา 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่สามที่มีสิทธิ์ร่วมประมูลกลับยื่นราคาไม่ทันกำหนด

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ระบุว่า ฟิลิปปินส์มีความต้องการข้าวเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ประมาณ 200,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300,000 ตัน จะนำไปเก็บเป็นสต็อกสำรองในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) โดย ณ วันที่ 15 พ.ย. ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวประมาณ 1.728 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 51วัน) โดยเป็นสต็อกในคลังรัฐบาลประมาณ 450,000 ตัน

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา NFA ได้ประกาศจะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 500,000 ตันจากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ภายในสิ้นปีนี้

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา NFA ได้ซื้อข้าวจากเวียดนามไปแล้วประมาณ 205,000 ตัน โดยในปีฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 210,445 ตัน ลดลงประมาณ 70% จากจำนวน 692,220 ตัน ที่มีการนำเข้าเมื่อปีที่ผ่านมา

ทางด้านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับชาวนาในฟิลิปปินส์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่พัดถล่มสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกข้าวถึงหนึ่งในสามของประเทศ โดยชาวนาที่ได้รับผลกระทบหลายแสนคนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ก่อนสิ้นฤดูการทำนา ขณะที่มีความวิตกว่า โกดังเก็บข้าวจำนวนมากอาจได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ทำให้ฟิลิปปินส์อาจเผชิญภาวะขาดแคลนข้าว

ทั้งนี้ FAO คาดว่าในปีฟิลิปปินส์อาจจะนำเข้าข้าวเพิ่มเป็น 1.2 ล้านตัน ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่า เป็นตัวเลขที่สูงเกินไป

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

BULOG ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลเรื่องโลจิสติกส์ของอินโดนีเซีย (Logistic State Enterprise) ระบุว่า ในปีหน้าอินโดนีเซียจะสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้ (self-sufficient in rice) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 76.57 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 48 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากประมาณการที่ 72.06 ล้านตันในปีนี้

ทั้งนี้การบริโภคข้าวของอินโดนีเซียมีประมาณปีละ 36-37 ล้านตันข้าวสาร โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะให้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 10 ล้านตัน ในปี 2014 เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ในขณะที่ในปัจจุบันอินโดนีเซียมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 6 ล้านตัน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตประมาณ 3.88%ต่อปี และคาดว่าในปี 2014 การผลิตข้าวจะได้ผลดีจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain brown (indica type)) rice ภายใต้ระบบ MMA จำนวนรวม 33,000 ตัน ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือน มี.ค.ศกหน้า

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังตัดสินใจว่าจะยุตินโยบายคุ้มครองชาวนาด้วยการจำกัดกำลังการผลิต และการให้เงินช่วยเหลือที่ใช้มานานนับ 10 ปี



ภายใต้ระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2561 เกษตรกรจะได้รับอนุญาตให้กำหนดปริมาณการผลิตได้ตามคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของรัฐบาล แทนที่ระบบโควตาที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งจำกัดกำลังการผลิต และพยุกราคาไม่ให้ตกลงเนื่องจากการบริโภคที่ลดลง

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวระหว่างการประชุมนโยบายการเกษตรว่า "ผมต้องการผลักดันการปฏิรูปนโยบายภาคการเกษตรครั้งใหญ่ และจะยกเลิกนโยบายที่ขัดต่อการปฏิรูปโครงสร้าง"

นายโยชิมาสะ ฮายาชิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ระบุว่า กระทรวงวางแผนที่จะเสนอร่างการปฏิรูปในการประชุมรัฐสภาช่วงต้นปีหน้า

เกษตรกรมีส่วนร่วมใน "การปรับเปลี่ยนกำลังการผลิต" ในปัจจุบัน หรือโครงการลดพื้นที่นาข้าว ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุน 15,000 เยนต่อพื้นที่นา 1,000 ตร.ม. แต่เงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกแบ่งจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557- 2561

นอกจากนี้ รัฐบาลจะยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกรในปีงบประมาณ 2557 หากราคาข้าวลดลงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน โดยรัฐบาลจะใช้ระบบจ่ายเงินโดยตรงในปี 2557 สำหรับการอนุรักษ์พื้นที่การเกษตรในเขตภูเขา และเพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยการให้เงินสนับสนุนตามปริมาณการผลิตแทนการวัดจากขนาดที่นา

การปรับเปลี่ยนนโยบายหลักเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการหาทางกระตุ้นอุตสาหกรรมที่มีการจัดเก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่สูง ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดกับเกษตรกรชาติอื่นๆ เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นแปซิฟิกเปิดทางให้สินค้านำเข้าราคาถูกไหลทะลักเข้ามา

ปัจจุบัน หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) เป็นการประชุมร่วมของ 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึง ญี่ปุ่น และสหรัฐด้วย สมาชิก TPP ต่างต้องการบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายในสิ้นปีนี้

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 882,132 ตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 711,393 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นผลจากมีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 มีการส่งออกประมาณ 678,420 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 498,196 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวบาสมาดินั้นกลับมีการส่งออกเพียง 203,712 ตัน ลดลงประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 213,197 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับราคาส่งออกนั้น ในช่วง 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 931 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 962 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 556 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับ 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 193,977 ตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับ 212,786 ตัน ในเดือนก่อนหน้า (ก.ย.) และลดลง 11% เมื่อเทียบกับ 219,249 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์ยังคงมาตรการห้ามส่งออกข้าวต่อไปอีกแม้ว่าจะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 800,000 ตัน และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการให้ใบอนุญาตส่งออกแก่บริษัทส่งออกจำนวน 39 รายเพื่อที่จะส่งออกข้าวเมล็ดกลาง (white medium-grain rice) จำนวน 102,000 ตัน ไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. ปีหน้าก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ

สื่อมวลชนในท้องถิ่นรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในครั้งนี้ เพราะต้องการที่จะควบคุมราคาข้าวในอยู่ในระดับต่ำไปจนกระทั่งโครงการให้การอุดหนุนด้านอาหาร ( the government subsidy program) ของรัฐบาลสิ้นสุดลง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้พิจารณาให้ใบอนุญาตส่งออก (export licenses) แก่บริษัทส่งออกจำนวน 39 รายเพื่อที่จะส่งออกข้าวเมล็ดกลาง (white medium-grain rice) จำนวน 102,000 ตัน โดยกำหนดเวลาไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. ปีหน้า ซึ่งการจัดสรรโควตาส่งออกในครั้งนี้บริษัทที่ได้รับโควตาส่งออกมีการเสนอราคา (awarded price) ต่ำสุดประมาณ 321 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 46 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ผู้ส่งออกก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่งออกอีกประมาณ 1,000 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 144 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการผลิต 2013/14 อียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.85 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 4 ล้านตัน โดยในแต่ละปีรัฐบาลมีความต้องการข้าวเพื่อใช้ในโครงการให้การอุดหนุนด้านอาหารประมาณ 1.2 ล้านตัน และมีแผนที่จะรับซื้อข้าวประมาณ 220,000 ตัน ในราคาประมาณ 405-420 เหรียญสหรัฐต่อตันเพื่อใช้ในโครงการของรัฐบาลในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

